

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tham quan các gian trưng bày sản phẩm tại hội thảo.



Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội thảo.

Sáng ngày 30/3, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ - tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp". Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong vùng đồng bằng sông Hồng. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiêu biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, trong những năm qua, một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng đã có sự phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng trong vùng và cả nước. Hạ tầng thương mại phát triển

khá với sự gia tăng nhanh của các loại hình thương mại hiện đại góp phần làm thay đổi diện mạo lĩnh vực thương mại của khu vực và cả nước. Tuy nhiên, tình liên kết vùng nhìn chung vẫn còn những hạn chế và liên kết ngoại vùng hầu như chưa có nên chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế và chưa tạo ra động lực phát triển nhanh. Vì vậy, tại hội thảo này, Thứ trưởng Bộ Công Thương mong muốn các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, đề xuất giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển cho các địa phương, doanh nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng.

Chia sẻ tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế dẫn đến các địa phương phát triển không tương xứng tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, liên kết địa phương và doanh nghiệp trong vùng không chặt chẽ, thiếu hiệu quả. Để khắc phục những hạn chế này, Bộ trưởng đề xuất một số giải pháp trọng tâm như sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết vùng cả về quy hoạch, đầu tư, xúc tiến thương mại và môi trường; hoàn thiện quy hoạch vùng, đầu tư đồng bộ hạ tầng về giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng các cực tăng trưởng của vùng; tận dụng thời cơ để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và cả kinh tế ban đêm...



Các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các nội dung: nhận diện thách thức và thời cơ phát triển; những giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ phát triển thương mại; giải pháp thúc đẩy liên kết thương mại, dịch vụ phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu; tăng cường liên kết để có chiến lược phát triển kinh tế khu vực từ chuỗi sản xuất, thương mại và dịch vụ trên cơ sở thế mạnh của từng địa phương; những việc cần làm để hướng tới xuất khẩu xanh, phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển bền vững cũng như đáp ứng các yêu cầu quốc tế về kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Phát biểu bế mạc hội thảo, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cảm ơn và đánh giá cao chất lượng các tham luận của đại biểu, đồng thời khẳng định các nội dung và mục tiêu của hội thảo cơ bản đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, để tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ và tỉnh Thái Bình đề xuất thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, xây dựng thể chế liên kết đủ mạnh, bảo đảm hiệu quả điều phối, liên kết phát triển vùng. Hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch vùng

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được; những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, những chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra; những vướng mắc trong: giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thiếu các đơn hàng ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp, việc làm của người lao động, thu ngân sách, bảo đảm an ninh trật tự... Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II và cả năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định, năm 2023 là năm có rất nhiều khó khăn, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Thái Bình đạt được trong quý I là rất phần khởi thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng để các nhà đầu tư biết, tìm đến Thái Bình hợp tác đầu tư. Cùng với đó, Thái Bình cũng dành nguồn lực lớn, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, dù kinh tế của tỉnh đạt được kết quả tích cực song so với

mục tiêu đề ra năm 2023 tăng trưởng 11% trở lên thì chưa đạt yêu cầu đề ra, chặng đường phía trước dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị rất cao, hành động quyết liệt, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt chương trình làm việc của Tỉnh ủy, chương trình công tác của UBND tỉnh và các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho các ngành, địa phương là phải tập trung đánh giá, dự báo đúng tình hình, rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch, công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là các cơ chế, chính sách đã ban hành, điều chỉnh bổ sung kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết tâm giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân, hỗ trợ người dân trong phát triển chăn nuôi, tìm đầu ra cho sản phẩm; chú trọng huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát, đánh giá lại hoạt động của doanh nghiệp, tình hình lao động việc làm để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, ổn định thị trường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chủ động tính toán các phương án bảo đảm nguồn thu và cân đối ngân sách để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải

phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại kỳ họp tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến về đánh giá tình hình đội ngũ công nhân lao động của tỉnh, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu đề ra trong dự thảo Nghị quyết, các giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình hiện đại, lớn

và quy hoạch từng địa phương trong vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, kinh tế số và đô thị thông minh; phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; phát triển các khu kinh tế ven biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế mới. Đầu tư phát triển hệ thống logistics; đẩy mạnh thương mại điện tử; hình thành các sàn giao dịch hàng hóa và các cụm, khu vực hội chợ triển lãm...

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương. Tỉnh Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành trung ương, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tin tưởng Thái Bình là điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

KHẮC ĐUẦN - THANH TÂM

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường bờ ven biển tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 30/3, sau dự khai mạc hội thảo phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ - tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đoàn công tác đi kiểm tra việc triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm, liên vùng tại tỉnh Thái Bình, thăm khu công nghiệp Liên Hà Thái. Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo một số sở, ngành.

Kiểm tra tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 600ha, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hạ tầng - Công ty Cổ phần Green i-Park đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Khu công nghiệp đã thu hút được 7 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 740 triệu USD; trong đó, 3 dự án đã đi vào hoạt động. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý nhà đầu tư hạ tầng tập trung xây dựng cơ sở hạ

tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thu hút các dự án thứ cấp sử dụng năng lượng sạch, công nghệ cao. Với vị trí giao thông, kết nối vùng thuận lợi, khu công nghiệp Liên Hà Thái cần chọn lọc, ưu tiên thu hút dự án tạo ra giá trị gia tăng lớn, tiết kiệm đất đai và năng lượng. Đặc biệt, Green i-Park chủ động phối hợp với tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh kết nối, giao lưu, tăng tốc thu hút nhà đầu tư thứ cấp, sớm lấp đầy diện tích đất công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tới kiểm tra dự án tuyến đường bờ ven biển tỉnh Thái Bình có chiều dài 35,5km, đến nay dự án hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho nhà thầu thi công. Chia sẻ khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao, Bộ trưởng yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật sớm đưa vào khai thác tạo kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực.

KHẮC ĐUẦN - TIẾN ĐẠT

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án nút thắt, điểm nghẽn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án về

quản lý, phát triển đô thị và tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tập trung hoàn thiện đề án 8 xã lên phường.

Khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử

Từ năm 2020, ngành thuế đã triển khai áp dụng việc nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân - người nộp thuế trong việc kê khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB), từ tháng 3/2023 ngành thuế triển khai thực hiện kê khai LPTB ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử trên toàn quốc. Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông tin một số nội dung về khai LPTB điện tử như sau:

1. Phạm vi triển khai: Triển khai áp dụng kê khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy thông qua hệ thống thuế điện tử, phân hệ "cá nhân" tại địa chỉ <https://canhan.gdt.gov.vn>.
 2. Đối tượng triển khai: Các phương tiện ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu, không bao gồm: Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pick up, ô tô tải Van), ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp được miễn LPTB và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện.
 3. Lợi ích của việc kê khai, nộp LPTB điện tử: Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước; là giải pháp ngành thuế cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển chính phủ điện tử.
 4. Nội dung hướng dẫn chi tiết theo các phụ lục đính kèm: (Xem chi tiết phụ lục trên Báo Thái Bình điện tử (<https://baothaibinh.com.vn>))
 - Phụ lục I: Hướng dẫn đăng ký dịch vụ thuế điện tử.
 - Phụ lục II: Hướng dẫn kê khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử.
- Lưu ý:**
- Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai LPTB điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại phụ lục II.
 - Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế với cơ quan thuế thì sử dụng thông tin mã số thuế, cần cước công dân/chứng minh thư nhân dân để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo hướng dẫn tại phụ lục I. Sau đó thực hiện kê khai, nộp điện tử LPTB ô tô, xe máy tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại phụ lục II.
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông tin để người nộp thuế biết và thực hiện.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Phạm Viết Điện - Sinh năm 1973
 CCCD số: 034073007032
 Địa chỉ: Thôn Nam Hải, xã Đông Cáp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ngày 20/3/2023, tôi có đi từ nhà tại thôn Nam Hải lên thị trấn Hưng để mua hàng, sau khi trở về thì phát hiện tôi bị rơi mất 1 túi đựng tài liệu trong đó bao gồm: 1 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu SA0757524, 1 hóa đơn giá trị gia tăng tên hàng hóa: Ô tô con 5 chỗ nhân hiệu KIA, số loại: SPORTAGE NQ5 2.0, màu đen, số khung: RNIPC5DA6NC289503, số máy: G4LNH009847.

Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.
 Tôi xin trân trọng cảm ơn!



Công ty TNHH Logitex (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm cho người lao động.